

บนเส้นทางคาทอลิกสู่การก้าวเดินไปด้วยกัน

(‘tracing the Catholic path to synodality’)

พระคาร์ดินัลมาริโอ เกรช เลขาธิการสมัชชาบิชอปสากล (Cardinal Mario Grech, Secretary General of the Synod) กล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาในระดับทวีปเอเชีย (Asia Continental Assembly) ณ ศูนย์อบรมอภินิบาล “บ้านผู้หว่าน” อ.สามพราน จ. นครปฐม ว่า

“พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประทานพระพรมาอยู่ที่ประชุม โดยพระองค์จะทรงติดตามกิจกรรมของการประชุมอย่างใกล้ชิด และพระองค์ต้องการจะบอกกับพวกคุณว่า ‘พวกคุณไม่ได้ถูกลืมนำไป’ ”

การทำสมัชชาในระดับทวีปนั้น เป็น “อีกช่วงหนึ่งของการฟัง ซึ่งพระศาสนจักรเรียกว่า: ‘การฟังร่วมกัน’ ซึ่งแต่ละคนมีบางสิ่งที่จะต้องเรียนรู้” โดยอ้างถึงสุนทรพจน์ของพระสันตะปาปาฟรังซิสในวันครบรอบ 50 ปีของสภาบิชอปสากลว่า

“ความสำเร็จของกระบวนการสมัชชา ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของประชากรของพระเจ้าและผู้อภิบาลของพวกเขา ดังนั้น จึงขอขอบคุณอย่างสุดซึ้ง สำหรับการดำเนินงานทั้งหมดของพวกคุณ การปรึกษาหารือกันภายในศาสนจักรท้องถิ่น ได้ทำให้ประชากรของพระเจ้าดำเนินวิถีที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วมในการเป็นประกาศของพระคริสต์”

พระคาร์ดินัลเกรชเตือนตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมว่า “การร้องขอให้ทุกคนฟังหมายความว่า ทุกคนจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสนทนา เพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันในพระศาสนจักร โดยไม่มีข้อยกเว้น แม้ว่าหลายคนจะไม่ได้เข้าร่วมด้วยเหตุผลหลายประการ ในการปรึกษาหารือ เราสามารถรับฟังทุกเสียง ยกเว้นเสียงของผู้ที่ไม่พูด เพราะพวกเขาพูดไม่ได้หรือไม่อยากจะทำ แต่เรายังฟังความเงียบ! เรายังฟังเก้าอี้ที่ว่างเปล่า!”

นอกจากนี้เขายังอธิบายถึงงานของสมัชชาในระดับทวีป เพื่อทำการ “สังเคราะห์เนื้อหาของเอกสารสรุปการทำสมัชชาในระดับทวีป เพื่อให้สอดคล้องกับความเข้าใจตามจิตตารมณ์ของการก้าวเดินไปด้วยกัน ตามที่พระศาสนจักรในทวีปนั้น ๆ ใช้อยู่หรือไม่ และอย่างน้อยเพียงใด... อันที่จริงแล้ว มันคือ ‘เวที’ ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเดินทางสู่เป้าหมายของการทำสมัชชาในครั้งนี้ นั่นก็คือ ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับรูปแบบของสมัชชาของพระศาสนจักร”

เป้าหมายของกระบวนการนี้ก็คือ การติดตาม "เส้นทางคาทอลิกสู่การก้าวเดินไปด้วยกัน" ความปรารถนาของเรา คือการรักษามรดกของจารีตประเพณีที่ยังคงไว้ซึ่งการก้าวเดินไปด้วยกัน การเป็นเพื่อนร่วมงาน และความเป็นเอกภาพสัมพันธ์กันตามที่จำเป็น และแยกออกจากกันไม่ได้ของกระบวนการสมัชชา ซึ่งสร้างขึ้นจากหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันของประชากรของพระเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกันกับคณะบิชอป และบิชอปแห่งโรม (พระสันตะปาปา)

#ช่วงเวลาแห่งการสังเคราะห์ร่วมกัน (Moment of communal discernment)

ดร. คริสตินา เค็ง (Dr Christina Kheng) สมาชิกคณะกรรมการกระบวนการของสมัชชา ได้นำบทบาหน้าที่ของผู้ที่เข้าร่วมในการสมัชชา เธอกล่าวว่าความเป็นวัฏจักร (Circularity) เป็นแนวทางใหม่ในกระบวนการสมัชชาของพระศาสนจักร ทำให้ศาสนจักรท้องถิ่นได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับเอกสารข้อสรุปการทำสมัชชาในระดับทวีป

ร่างคำตอบของการทำสมัชชาในระดับทวีป ถูกรวบรวมมาจากข้อเสนอ 20 ฉบับ จากสภาประชุมบาทหลวงโรมันคาทอลิกต่าง ๆ ที่รวบรวมผลของการทำสมัชชาในระดับสังฆมณฑล ซึ่งเป็นของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC) เอกสารนี้เป็นเอกสารเปิดให้แก้ไขได้ จนกระทั่งตอนนี้ เนื้อหาที่มีความเข้มข้นมาก และจะถูกสรุปออกมาให้กลายเป็นความคิดเห็นในระดับทวีปเอเชียผ่าน “การสังเคราะห์ร่วมกัน”

“เรามาร่วมด้วยหน้ากระดาษเปล่า ๆ โฉง ๆ ปล่อยให้พระจิตเจ้านำทางเรา ไม่รู้ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรในวันอาทิตย์ ... พระจิตเจ้าจะทรงกระตุ้นเรา ให้มองเห็นสิ่งที่เราได้ฟัง ได้แบ่งปัน ได้อธิษฐานภาวนา และไตร่ตรอง”

#พื้นฐานของการสังเคราะห์ (Basis of discernment)

บาทหลวงแอนโทนี เจมส์ คอร์โคแรน คณะเยสุอิต (Fr Anthony James Corcoran, SJ) จากคีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan) กล่าวว่า “การสังเคราะห์และพระพรหรรษาของพระจิตเจ้าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา ได้ทำงานนี้อย่างจริงจังในรายละเอียดต่าง ๆ อาศัยพระพรหรรษาแห่งความสำนึกในความเชื่อ (Sensus fidei) ซึ่งหมายความว่า การทำงานสังเคราะห์ต้องหยั่งรากลึกในพระวาจาพระเจ้า ในชุมชนคริสตชนที่กว้างขึ้น และคำสั่งสอนของศาสนจักร ซึ่งถูกนำโดยบรรดาบิชอป และธรรมเนียมประเพณีของพระศาสนจักร

ผู้เข้าร่วมประชุมควรตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระจิตเจ้าระหว่างการประชุมนี้ “การปลดปล่อย
ความหวัง ความเชื่อ และความรักอย่างแท้จริง นอกจากนั้นแล้ว การฟังยังหมายถึง การพูดอย่างตั้งใจ
กระชับ และความเคารพซึ่งกันและกัน”

#การนำเสนอร่างข้อสรุปสุดท้าย (Presentation of draft response)

บาทหลวงคลาเรนซ์ เดวาดัส (Fr Clarence Devadass) สมาชิกกลุ่มสังเคราะห์และร่างเอกสาร
สรุปสุดท้าย ได้กล่าวถึงการทำงานสรุปเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมาจาก 20 สถาปนะมุขบาทหลวง
โรมันคาทอลิกทั่วทวีปเอเชียในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา อาศัยคณะทำงาน 9 คน ระหว่างวันที่ 30
มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 เพื่อเตรียมเอกสารสำหรับการทำสมัชชาในครั้งนี้ ซึ่งแน่นอนว่าเอกสาร
นี้ยังไม่ใช่เอกสารสรุปสุดท้าย โดยที่องค์ประกอบของความเป็นทวีปเอเชียถูกเพิ่มเติมเข้าไป โดยคำนึงถึง
ความหลากหลายที่มีอยู่ในทวีปเอเชีย และนี่ไม่ใช่ “ความท้าทาย” แต่เป็นสิ่งที่เพิ่มคุณค่าให้กับพระศาสน
จักร

ความตึงเครียดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ร่างคำตอบเกิดขึ้นมาก็คือ “ความยากจน” ซึ่งเอกสาร
สรุปการทำสมัชชาในระดับทวีปเอเชียไม่ได้ระบุเอาไว้ เพราะธนาคารโลกทำการประเมินเอาไว้ว่า ประชากร
กว่า 320 ล้านคนในเอเชีย อาศัยอยู่ในความยากจนขั้นรุนแรง ที่มงานยังหวังว่าการทำสมัชชาจะตระหนัก
ว่าพระศาสนจักรในทวีปเอเชียเป็นชนกลุ่มน้อย และการเป็นระบบครอบครัวขยายยังคงอยู่

มีข้อสังเกตว่า มีความเป็นจริง 9 ประการ ที่ยังไม่ได้ถูกรวมเข้าไปใน 20 คำตอบที่ได้รับ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้จะได้รับการแก้ไขระหว่างการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นสมาชิก 9 คน ของหน่วยงานสังเคราะห์และ
สรุปข้อมูลจะทำงานต่อไปในกรุงเทพฯ หลังจากการสมัชชาระดับทวีปเอเชียสิ้นสุดลง จนกว่าเอกสาร
สุดท้ายจะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

#ก้าวไปกับปี 221 #synodalityofasia

#chanthaburidiocese